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เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานสภา อบต.สาวแห กล่าวเปิดการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบันอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๖ และ มาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา 
๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึง ออกระเบียบไว้ ในข้อ 20 นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 
๖ แล้ว การประชุม สภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ (๑) การประชุมสามัญ (๒) 
การประชุมวิสามัญ ในวาระท่ี 1 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 -สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
ประธานสภาฯ -เชิญนายยุทธนา ศรีปัญญา เลขานุการสภา อบต.สาวแห ชี้แจงรายงานการ

ประชุมครั้งที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสภาครับ 
เลขนุการสภาฯ -ชี้แจงรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมาต่อที่ประชุมสภา อบต. 
ประธานสภาฯ -ตามท่ีเลขานุการสภาฯชี้แจงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสภา 

มีท่านใดจะแก่ไขถ้อยค ากับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ เชิญครับ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

กระผมถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จ านวน 11 

เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3 1.เรื่องเพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบ 
 1.1 เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 (วาระที่ 2) 
ประธานสภาฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และ
ตามท่ี 

 
/มีแก้ไข… 
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มีแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความคิดเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีการหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้น
แต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุม
สภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั้น ตามระเบียบที่ผมอ้างถึงประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยื่นต่อ
ประธานสภาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 และได้ส่งรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติดังกล่าวให้แก่ สมาชิก อบต.สาวแห ทุกท่าน
แล้ว กระผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติอ่านรายงานผลการ
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาอีกครั้งหนึ่ง เชิญครับ  

นายพุททอง -กระผมนายพุททอง สุวรรณสุด ส.อบต. ม.3  ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ส าหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติกระผมจะให้
เลขานุการฯ เป็นผู้อ่านรายงานการประชุมฯ เชิญครับ 

ประธานสภาฯ -เชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ 
นายวิระวุฒิ  กระผมนายวิระวุฒิ เล็บขาว ส.อบต. ม.2 เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

เรื่องรายงานผลการประชุมของคณะหรรมการแปรญัตติ ตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องเดิม ตามที่ที่
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 7 คน เพ่ือแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
พ.ศ.2564  แล้วรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
แล้วประธานสภาท้องถิ่น ส่งรายงานดังกล่าวแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่า 24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาข้อเท็จจริง คณะกรรมการแปรญัตติ
ได้รับค าแปรญัตติในวันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น.ถึง
เวลา 16.00 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแหผล ปรากฏว่า
ไม่มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห มายื่นค าแปร
ญัตติในเวลาดังกล่าว และในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. 
คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ประชุมแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ผลการประชุมปรากฏว่าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติขอเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยึดตามร่าง
เดิม และไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ส าหรับ
รายละเอียดรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติก็มีเพียงเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ -ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติยึดตามร่างเดิมและไม่มีการสงวนความคิดเห็น

ของคณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ เชิญครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ -ส าหรับการประชุมในวาระที่ 2 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 ข้อ 51 วรรค 5 ในการประชุมต่อวาระที่ 2 ในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น วันนี้ที่ประชุมไม่มีการแก้ไข หรือ
ระงับไว้ และเสนอตามร่างเดิมจึงไม่มีการลงมติต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่ ต่อไปกระผมจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือไม่ท่าน
ใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติกรุณายกมือขึ้น 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นข้อบัญญัติ จ านวน 11 เสียง 
ประธานสภาฯ -ที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 11 เสียง ขอเชิญผู้บริหาร ได้แถลงความ
คิดเห็นตามที่ท่านสมาชิกได้มีมติเห็นชอบตราข้อบัญญัติงบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เชิญครับ 

นายก อบต.  -กระผมนายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห ในฐานะผู้บริหาร 
ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้เห็นชอบการตราข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 กระผมจะบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือ
พัฒนาต าบลสาวแหของเราครับ  

นางค าปอย -ดิฉันนางค าปอย นิ่มอนงค์ ส.อบต. ม.1 ดิฉันขอเสนอพักเที่ยงเ พ่ือ
รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น. ค่อยประชุมต่อ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญแสดงความคิดเห็นครับ 
นายวิระวุฒิ -กระผมนายวิระวุฒิ เล็บขาว ส.อบต. ม.2 เห็นด้วยครับ 
ประธานสภาฯ -เป็นอันว่าที่ประชุมให้พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น. ค่อย

ประชุมกันต่อ ขอเชิญท่านสมาชิกพักเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน เชิญ
ครับ 

เลขานุการสภาฯ -ขณะนี้เวลา 13.00 น. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าประชุม เพ่ือประชุมต่อ
ในช่วงบ่าย เชิญครับ 

ประธานสภาฯ 1.2 การขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีจ านวน 2 โครงการ 
 1.โครงการก่อสร้างถังประปาหอถังสูง คสล. ม.7 งบประมาณ 274 ,100 

บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
/2.โครงการ… 
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 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.5 

งบประมาณ 105,700 บาท (หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)เชิญผู้บริหาร
ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต. -กระผมนายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่
มีความจ าเป็นจ าต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณ ี

  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว
หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตก
เป็นเงินสะสม  

ข้อ 59/1 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ า
ต าแหน่ง เงินเพ่ิม เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเงินช่วยเหลือและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 

 ฝ่ายบริหารได้ขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาว
แห จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการก่อสร้างถังประปาหอถังสูง  คสล. ม.7 งบประมาณ 
274,100 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

  2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กม.5 
งบประมาณ 105,700 บาท (หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -ขอความเห็นชอบการขออนุมัติกันเงิน จ านวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการ

ก่อสร้างถังประปาหอถังสูง คสล. ม.7 งบประมาณ 274 ,100 บาท (สอง
แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และ 2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.5 งบประมาณ 105,700 บาท (หนึ่งแสนห้า
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ครับ 

ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์ในการขออนุมัติกันเงิน จ านวน 11 เสียง 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ 
นายหวนกิ่น -กระผมนายหวนกิ่น สุวรรณสา ส.อบต. ม.4 งานบุญประเพณีเข้าพรรษา  
ส.อบต. ม.4  6-7 ก.ย. ใครอยากจะร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ขอเชิญนะครับ อีก

เรื่องหนึ่งคืออยากสอบถามเรื่องหนองแสงให้ท าท่อรับน้ าให้ด้วยและจะ
สามารถด าเนินการได้ตอนไหนครับ 

นายพุททอง -กระผมนายพุททอง สุวรรณสุด ส.อบต. ม.3 อยากให้ตามเรื่องไฟฟ้าทางเข้า 
ส.อบต. ม.3  หมู่บ้านและถนนสายข้างหมู่บ้านมีน้ าขังและช ารุด ช่วยให้ชา่งไปดูให้หน่อย

ครบั 
นายวิระวุฒิ -กระผมนายวิระวุฒิ เล็บขาว ส.อบต. ม.2 อยากแจ้งให้ทราบว่าไฟฟ้าวัดป่า 
ส.อบต. ม.3  สาวแหช ารุดและถนนมิยาซาว่าหน้าส่วนท่านประธานสภาฯเป็นหลุมเป็นบ่อ

ลึกอยากให้เข้าไปด าเนินการครับ 
นายสมพร -กระผมนายสมพร ศิริงาม ส.อบต. ม.6 ขอแจ้งว่าวันที่ 26 ส.ค. อ าเภอจะมา

ถวายเพล และวันที่ 13 ก.ย. ทอดเทียนโฮม 4 ต าบล ที่วัดหนองแคนขอ
เรียนเชิญทุกท่านด้วยครับ 

ประธานสภาฯ -ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
นายสุนทร -กระผมนายสุนทร ถิ่นทัพไทย รองนายก อบต.สาวแห ขอชี้แจงตามท่ีท่าน

สมาชิกสอบถามมาครับ ประเด็นแรก เองซ่อมแซมท่อหนองแสงเนื่องจาก
โครงการดังกล่าวไม่อยู่ในแผนงานถ้าจะด าเนินการจะต้องปรับปรุงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นก่อนแล้วค่อยโอนงบประมาณมาด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ครับ ส่วน
เรื่องท่ีท่านพุททองสอบถาม เรื่องไฟฟ้าและถนน ม.3 จะแจ้งช่างให้เข้าไป
ด าเนินการให้โดยเร็วครับ ส าหรับ ม.2 ตามที่ท่านวิระวุฒิสอบถามมาไฟฟ้า
จะแจ้งช่างไฟเข้าไปด าเนินการเรื่องไฟฟ้าอาจจะช้าเล็กน้อยเนื่องจากเราไม่มี
รถกระเช้าการซ่อมแซมอาจจะช้าหน่อยครับ และเรื่องถนนจะแจ้งช่างให้เข้า
ไปซ่อมแซมโดยด่วนครับ 

ประธานสภาฯ -ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห เราได้ด าเนินการมาครบ
ทุกระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เรื่องอ่ืนๆ ในความเดือดร้อนของชุมชนในแต่ละหมู่บ้านของท่าน เชิญท่าน
สมาชิกอภิปรายครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -ตามท่ีท่านสมาชิกได้อภิปรายครบทุกระเบียบวาระการประชุมในสภาฯ แล้ว

นั้นท่านผู้บริหารได้ให้ค าชี้แจงทุกระเบียบวาระการประชุม ในวันนี้ที่ประชุมก็
แสดงความคิดเห็น พอสมควร และลงมติในแต่ละระเบียบวาระครบทุกวาระ 
กระผมขอปิดการประชุม 

 ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
/ลงชื่อ… 
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